

BÁO CÁO NHANH
tình hình trên địa bàn tỉnh Hải Dương
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Thực hiện Công văn số 8694-CV/VPTW, ngày 18/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Văn phòng Tỉnh uỷ xin báo cáo nhanh tình hình dịp Tết Kỷ Hợi trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW

Thực hiện Công văn số 62-CV/TW, ngày 09/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 810-CV/TU, ngày 15/01/2019 về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 299-QĐ/TU, ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (ngày 03/02/2019); chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các biện pháp quản lý thị trường, chú trọng công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông (Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 08/01/2019 về tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị số 160/CT-BCH, ngày 14/01/2019 về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019); chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch phân công, bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 107-HD/BTGTU, ngày 17/01/2019 về việc tuyên

truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019).

2. Tình hình cung - cầu hàng hóa trong dịp Tết

- *Về công tác chuẩn bị hàng Tết:* Số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tham gia kinh doanh hàng hóa phục vụ tết khá đông đảo và đa dạng với mọi thành phần kinh tế tại các chợ, các tuyến phố mua sắm truyền thống và khá nhiều doanh nghiệp kinh doanh với quy mô lớn và hình thức hiện đại như: hệ thống các siêu thị Intimex, Big C, HC, của hàng tiện ích VinMart⁺, Minh Hải plaza, Điện máy xanh, các điểm bán hàng nông sản, thực phẩm an toàn, cửa hàng tự chọn trên địa bàn tỉnh... đã giúp nhân dân có sự lựa chọn đa dạng về chủng loại hàng hóa. Các đơn vị, doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động cung ứng hàng tết đã chủ động trong tìm nguồn hàng và triển khai kế hoạch đưa hàng về nông thôn, xây dựng hệ thống đại lý rộng khắp để tận dụng cơ hội kinh doanh trong các tháng cuối năm và dịp Tết cổ truyền của dân tộc tạo nên thị trường cạnh tranh lành mạnh, sôi động nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu mua sắm của nhân dân.

- *Về nguồn cung cấp hàng hóa:* Các doanh nghiệp sản xuất, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động chuẩn bị nguồn cung khá đầy đủ để thỏa mãn tốt nhất cầu tiêu dùng của nhân dân. Hàng sản xuất trong nước tiếp tục có bước tiến tích cực trong việc chiếm lĩnh thị trường, với giá cả hợp lý, chất lượng tốt và mẫu mã đa dạng, kiểu dáng bao bì không thua kém nhiều so với hàng nhập khẩu đã được người tiêu dùng trong tỉnh ưa chuộng, lựa chọn.

Hàng lương thực có nguồn cung khá lớn và đa dạng; cung ứng nhiều loại gạo đặc sản, chất lượng cao trong tỉnh cũng như các địa phương trên cả nước và gạo nhập khẩu từ nước ngoài để tham gia lưu thông trên thị trường. Nhóm hàng thực phẩm nông sản, thực phẩm tươi sống nguồn cung ổn định; tại hệ thống các siêu thị trên địa bàn còn bố trí quầy thực phẩm nông sản, thực phẩm tươi sống, quầy thực phẩm chế biến và thủy hải sản đông lạnh để thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Nhóm hàng thực phẩm công nghệ được các doanh nghiệp chủ động về nguồn hàng, luôn sẵn sàng tăng nguồn cung hàng hóa trước, trong và sau tết phục vụ nhân dân. Nhóm hàng may mặc, giày dép, đồ dùng gia đình phong phú với nhiều chủng loại, mẫu mã. Ngay sau ngày mừng 01 Tết, rất nhiều thương nhân, tiểu thương trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục mở cửa hàng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với số lượng, chất lượng và giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

- *Về sức mua và giá cả hàng hoá trên thị trường:* Sức mua hàng hóa nhìn chung tăng ở mức độ không lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 01/2019 ước đạt 4.690 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ 2018. Giá cả các mặt hàng phục vụ Tết nhìn chung không biến

động nhiều. Tại các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh mức giá được niêm yết và giữ ổn định trong suốt dịp trước, trong và sau Tết.

3. Việc chăm lo Tết cho nhân dân, vấn đề lương thưởng cho công nhân, người lao động trong dịp Tết

3.1. Việc chăm lo Tết cho nhân dân

Công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho các gia đình chính sách được thực hiện tốt; đã thực hiện chuyển 62.000 suất quà của tỉnh tới các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng với tổng số tiền là 31 tỷ đồng (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng); chuyển quà của Chủ tịch nước đến 59.361 gia đình chính sách trong tỉnh với tổng số tiền 12 tỷ 111,6 triệu đồng.

Đã tổ chức đi thăm tặng quà 42 gia đình chính sách và người cao tuổi tiêu biểu, 08 đơn vị (Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội; Trung tâm Bảo trợ Xã hội; Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; Trung tâm Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; Trung tâm Điều dưỡng người có công, Khu Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh, Khu điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang), 12 thương binh người Hải Dương đang ở khu điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Bắc Giang, 125 gia đình có chiến sĩ đang đóng quân tại hải đảo với tổng số tiền 186,5 triệu đồng; kiểm tra và chúc tết 13 đơn vị làm nhiệm vụ phục vụ Tết.

Thực hiện trợ cấp khó khăn cho 16.000 hộ nghèo với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng (mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng); trợ cấp cho 1.313 đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 03 đơn vị (Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Người có công và Xã hội; Trung tâm Bảo trợ Xã hội; Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội) với tổng số tiền 393,9 triệu đồng; trợ cấp cho 60 cháu khiếm thị đang theo học tại Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục dạy nghề và tạo việc làm với tổng số tiền 18 triệu đồng. Đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 28.519 người cao tuổi với kinh phí là hơn 7 tỷ đồng. Tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà cho 3.085 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh với kinh phí gần 700 triệu đồng và các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em dịp Tết Nguyên đán.

1.2. Vấn đề lương, thưởng cho công nhân, người lao động trong dịp Tết

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trả đủ lương và các khoản phụ cấp cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp thưởng tết bằng một tháng lương theo hợp đồng lao động (tháng lương thứ 13), một số doanh nghiệp thưởng cao hơn từ 1,3 - 1,8 tháng lương; ngoài thưởng tết, một số doanh nghiệp còn thưởng cho công nhân lao động (CNLD) có thành tích trong lao động sản xuất. Theo thống kê, đã có 1.905 CNLD có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp hỗ trợ tặng quà và trợ cấp với tổng số

tiền trên 1,3 tỷ đồng; 7.097 trường hợp công nhân, lao động ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn và chủ doanh nghiệp thăm hỏi, động viên và trao trợ cấp tết với tổng số tiền trên 4,3 tỷ đồng; 364 doanh nghiệp có tháng lương thứ 13 với số tiền trên 632 tỷ đồng (mức thưởng Tết cao nhất cho 1 cá nhân là 900 triệu đồng của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát); có 10/20 công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố tổ chức “Tết sum vầy 2019” cho CNLĐ. Tại buổi lễ “Tết sum vầy 2019” cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 890 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng và 140 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê ăn Tết.

Ngoài các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp và thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức liên hoan, gặp mặt động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất, bốc thăm trúng thưởng... (điển hình như: Công ty TNHH giày Continuance thưởng tháng lương thứ 13 với tổng số tiền 12,6 tỷ đồng, Công ty may mặc Makalot thưởng tết 25 tỷ đồng, Công ty TNHH Vietory thưởng tết 23 tỷ đồng, Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam thưởng tết 17 tỷ đồng, Công ty TNHH Sumidenco thưởng tết 83 tỷ đồng, Công ty TNHH Shints BVT thưởng thành tựu 14 tỷ...); bố trí hàng trăm xe đưa đón và tặng vé xe cho CNLĐ về quê ăn tết; 316 công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Tết Sum vầy, gặp mặt tặng quà cho 139.877 CNLĐ với tổng số tiền 54,4 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 19 trường hợp là đoàn viên công đoàn, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho CNLĐ nhân dịp tết Nguyên đán vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho người lao động; trong tháng 01/2019, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 03 vụ dừng việc tập thể (tại Công ty TNHH Mastina, huyện Ninh Giang; Công ty TNHH Vietstar, huyện Thanh Miện; Công ty TNHH dệt may Wanda, huyện Kim Thành) với sự tham gia của gần 2.400 CNLĐ. Nguyên nhân, công nhân yêu cầu Công ty thanh toán tiền lương tháng 12/2018, tăng tiền lương cơ bản, tăng tiền ăn ca, có tháng lương thứ 13 thưởng Tết, thanh toán phép năm theo đúng quy định...A. Ngay khi xảy ra dừng việc, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với chính quyền cùng các phòng chức năng huyện, công đoàn khu công nghiệp đến làm việc với chủ doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động, về cơ bản các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đã được đáp ứng kịp thời. CNLĐ đã trở lại làm việc bình thường ngày hôm sau.

4. Về giao thông và thông tin liên lạc

Công tác đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc trong dịp trước Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và tập trung thực hiện tốt; giao thông, thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, nhất là tại các chợ hoa Tết và các điểm

bắn pháo hoa đêm giao thừa luôn được các lực lượng chức năng phối hợp điều khiển, không để xảy ra ùn tắc. Nhiều tuyến đường được kịp thời hoàn thành duy tu bảo dưỡng trước Tết để tạo điều kiện phục vụ tốt việc đi lại của nhân dân.

5. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết

Ngay từ những ngày đầu tháng 01/2019, nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được triển khai thực hiện tốt từ tỉnh đến cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các hoạt động được tổ chức đều đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đặc biệt trong những ngày giáp Tết. Tiêu biểu như các hoạt động: Treo cờ, panô, áp phích, khẩu hiệu tại các đường phố, cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức tuyên truyền lưu động và triển lãm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố, in dán tranh cổ động khổ lớn tại Quảng Trường Độc lập và tại Nhà triển lãm tỉnh; đồng thời tổng kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô, áp phích, quảng cáo... đã hết thời hạn tuyên truyền, nội dung không còn phù hợp hoặc đã cũ nát gây mất mỹ quan công cộng; xây dựng biểu tượng văn hóa mừng Xuân Kỷ Hợi tại khu vực công viên Bạch Đằng, thành phố Hải Dương; tổ chức tốt Hội thi Bánh chưng, bánh giầy tỉnh Hải Dương lần thứ X - 2019; tổ chức tuần phim mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi; tổ chức nhiều chương trình ca nhạc đặc sắc vào dịp chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, chào đón giao thừa, mừng Xuân mới tại các trung tâm công cộng của tỉnh; tổ chức nhiều giải thể thao (như quần vợt, cầu lông, đua thuyền...) thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các đội tuyển thể thao trên toàn tỉnh..

Vào đêm giao thừa đã diễn ra chương trình bắn pháo hoa tại trung tâm thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn.

6. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm trên toàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công để “tiệc tùng”, “quà cáp”, “biếu xén” dưới mọi hình thức; không sử dụng xe công đi lễ hội...

7. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong dịp Tết

a. Tình hình liên quan đến an ninh quốc gia

Tình hình liên quan đến an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Chưa phát hiện vấn đề gì đáng chú ý.

b. Tình hình trật tự an toàn xã hội

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 02 vụ cố ý gây thương tích (bằng số vụ so với 4 ngày Tết Mậu Tuất 2018), làm bị thương 2 người (tại thị xã Chí Linh 01 vụ, huyện

Nam Sách 01 vụ), nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân. Lực lượng Công an đang điều tra, làm rõ.

- Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ, làm chết 01 người, bị thương 05 người (tăng 02 vụ, 01 người chết, 03 người bị thương).

- Tệ nạn xã hội: Phát hiện bắt giữ 01 vụ, 10 đối tượng đánh bạc tại huyện Gia Lộc, thu 4.310.000 đồng cùng tang vật, lập hồ sơ xử lý (giảm 01 vụ, 02 đối tượng).

- Tình hình pháo nổ: Phát hiện, bắt giữ, xử lý 52 vụ, 52 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, thu 2kg pháo nổ, 105 quả pháo nổ các loại (giảm 06 vụ, 05 đối tượng). Trong thời điểm đêm giao thừa và rạng sáng ngày mùng 01 Tết đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 47 vụ, 47 đối tượng đốt pháo trái phép (giảm 07 vụ, 07 đối tượng).

- Tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ nào (bằng năm trước).

8. Kế hoạch tổ chức trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm

- Kế hoạch sản xuất cây ăn quả: Diện tích 21.500 ha, sản lượng 215.000 tấn. Trong đó: Cây vải 10.000 ha, sản lượng quả 45.000 tấn; cây ổi 1.900 ha, sản lượng 45.000 tấn; cây na 1.000 ha, sản lượng 13.000 tấn; các loại cây ăn quả khác 8.600 ha. Diện tích cây ăn quả sản xuất theo quy trình VietGAP khoảng 300ha và diện tích vải thiều sản xuất theo quy trình GAP 8.000 ha. Chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thời tiết, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ kịp thời diện tích vải đã ra hoa; chú ý phòng trừ bệnh sương mai cho vải khi điều kiện thời tiết âm u, mưa phùn ẩm ướt và độ ẩm cao dễ phát sinh sâu bệnh.

- Kế hoạch trồng mới 1.000.000 cây phân tán; trong đó: Cây lấy gỗ, cây phong cảnh, bóng mát: 400.000 cây, cây ăn quả các loại: 600.000 cây. Tập trung trồng vào mùa Xuân (sau tiết Lập xuân), trồng ở các khu đô thị mới, công viên, công sở, trường học, khu di tích, danh lam thắng cảnh, quanh các bãi rác, đường làng, đường trục ngoài cánh đồng, trang trại,... bằng các loại cây có hoa, cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây ăn quả.

- Kế hoạch gieo trồng cây hàng năm 155.000 ha; trong đó: diện tích lúa 114.800 ha, năng suất bình quân 61 tạ/ha/vụ; diện tích rau các loại 31.000 ha. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương bơm nước xong trước Tết và ngay sau Tết Nguyên đán; các địa phương đã chủ động hướng dẫn nông dân tiến hành gieo cấy xong trong tháng 2/2019. Chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn quả tại các vùng đã được quy hoạch, hạn chế tối đa tình trạng phát triển ồ ạt tại các vùng không trong quy hoạch và không phù hợp về điều kiện thổ nhưỡng. Duy trì các vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa, quy mô lớn hiện có để đẩy mạnh đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng, tạo thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ.

9. Về việc tổ chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị không được nghỉ Tết

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được bố trí trực Tết đầy đủ theo chỉ đạo của cấp trên, trong đó một số đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực 90% quân số trở lên (các đại đội Trinh sát, Thiết giáp; các trung đội Vệ binh, Thông tin, Công binh, Vận tải; kho K98, K153 và Trạm sửa chữa), các bộ phận khác trực từ 1/3 đến 1/2 quân số; lực lượng công an trực 50% quân số.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công ích thiết yếu như điện, nước, viễn thông, vệ sinh môi trường, bệnh viện... đều bố trí lực lượng trực duy trì hoạt động, đảm bảo đầy đủ, thông suốt các hoạt động của mỗi đơn vị.

Một số đơn vị sản xuất phải duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất hoặc vận hành hệ thống thiết bị đều phân công lực lượng trực và bố trí nghỉ bù theo quy định.

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (b/c),
- Các đ/c thường vụ Tỉnh ủy (để b/c),
- Lãnh đạo và CV. VPTU
- Lưu VPTU.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Việt Hưng